



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔

โทรสาร ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔ VOIP : ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๕๘๕.๐๕/ว ๓๗๕๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตามที่ได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการ และการลา ของบุคลากรในสังกัด นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอชักซ้อมความเข้าใจในการถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของส่วนราชการและสถานศึกษาจึงมีผลใช้บังคับต่อบุคลากรในสังกัดทุกประเภท ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาทำงานตามปกติ โดยมีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวันและวันหยุดราชการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือมหาวิทยาลัยกำหนด

๒. หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องกำหนดเวลาเริ่มทำงานหรือวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ นอกจากที่กำหนดไว้ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ ต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง

๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด หยุดพักผ่อนตามวันปิดภาคการศึกษา บุคลากรในสังกัด จึงมีหน้าที่ต้องมาปฏิบัติราชการตามปกติในช่วงปิดภาคการศึกษาและ

สามารถ...

สามารถใช้สิทธิลาพักผ่อนได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ